



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19-21 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ บางกอกโพสต์ เดอะเนชั่น (19ส.ค.60)</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์รอบ รั้วท้องถิ่นทั่วไทย (21 ส.ค.60)</p>	<p>การจัดซื้อยาในระบบบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมบอร์ดสปสช.นัดพิเศษ วาระข้อสรุปการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามโครงการพิเศษในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดซื้อยากลับพิเศษ (ยา จ.2 ยาต้านพิษ วัคซีน ฯลฯ) ประจำปี 2561 ให้ถูกต้องตามที่ส่ง.ท้วงติง โดยให้สปสช.โอนเงินให้รพ.ราชวิถีซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยบริการสังกัดสธ. ดำเนินการจัดซื้อยากลับอก. โดยมีมติเห็นชอบ 11 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน และงดออกเสียง 1 คน</p> <p>-นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า กรณีที่มีการระบุว่ายาต้านไวรัสเอชไอวีขาดนั้นจริง ๆ แล้วผู้ป่วยยังมียาเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องมารับยาทุกเดือน จากเดิมที่ 3 เดือนมารับครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากการให้รพ.ราชวิถีเป็นผู้จัดซื้อยา เพราะยังไม่ได้เริ่มดำเนินการเลย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ภาคประชาชนมีความห่วงใยปัญหาขาดแคลน เนื่องจาก สปสช. ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อยาได้ ว่า ไม่มีปัญหาเรื่องยาขาดแน่นอน และไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย ขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวล หากที่ไหนขาดยาให้รายงานเข้ามา สธ.จะรีบดำเนินการช่วยเหลือทันที</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ออนไลน์ (21 ส.ค.60)</p>	<p>การบริหารยาในระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล บอร์ดสปสช. กล่าวว่า รายงานขององค์การอนามัยโลกสำนักงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO/SEARO) ระบุว่า นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ทำให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงบริการและยาที่จำเป็น และไทยยังมีระบบบริหารจัดการยาที่ดี โดยยาจำเป็นกว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าถึงได้ในสถานพยาบาลของรัฐ การขาดยาคงคติน้อย การกระจายมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจมาจากการมีเภสัชกรในทุกระดับของระบบบริการสาธารณสุข (ยกเว้นรพ.สต.) หากประเทศไทยสามารถสรุปบทเรียนในการบริหารจัดการและการให้บริการด้านยา เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ศึกษาและเรียนรู้มีประโยชน์มาก และมีข้อเสนอแนะว่า ควรบูรณาการระบบบริหารจัดการยาของทุกกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีมาตรฐานสำหรับการกำกับติดตามในระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบการกำกับติดตามของสธ. กระทรวงการคลัง และสปสช. ลดการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และวิเคราะห์การจัดสรรยาจากรพ.ชุมชนให้กับรพ.สต. เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาที่จำเป็น</p> <p>และเมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้นำบุคลากรสาธารณสุขจาก 46 ประเทศทั่วโลก มาศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้การจัดระบบบริหารจัดการยาของไทยที่ สปสช.และอก.ดำเนินการ ดังนั้น ควรรักษาสິงนี้ไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>
<p>มติชน (19ส.ค.60)</p>	<p>การเข้าถึงบริการรักษาของกลุ่มเปราะบาง</p> <p>-เสนอบทความ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) มียุทธศาสตร์เรื่องการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ เนื่องจากยังมีประชาชนที่อยู่บนแผ่นดินไทยอีกจำนวนหนึ่ง เข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>-นายพงษ์ภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ถือเป็นสิ่งที่ดี หากสปสช.ทำได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใดต่างเจ็บป่วยได้เช่นกัน</p> <p>-นายสุรพงษ์ กองจันทึก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา กล่าวว่า สิทธิสาธารณสุขเป็นสิทธิมนุษยชน ทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน แม้ว่ารัฐบาลจะมีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ยังมีบางกลุ่มที่เข้าไม่ถึง อาทิ กลุ่มคนไร้บ้านที่ไม่มีบัตรประชาชน กลุ่มคนที่ไม่ได้แจ้งเกิด คนไทยพื้นที่สูง (ชนกลุ่มน้อย) กลุ่มเด็กที่เกิดในรพ.แต่พ่อแม่ทิ้ง และยังมีกลุ่มอื่นๆ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิสาธารณสุข อาทิ ชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ กลุ่มผู้พิการที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือทำบัตรประชาชน กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นที่ได้คืนสัญชาติไทยในปี 2555 และกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเดิมกฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องทำบัตรประชาชน ปัญหาจากวิธิตดกฎหมายที่แยกคนในประเทศเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บัตรประชาชนถือเป็นคนสัญชาติไทย และกลุ่มคนไม่มีบัตรจัดเป็นคนต่างด้าว</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวนหน้า M2F กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ (21 ส.ค.60)</p>	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ส.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 67,233 ราย เสียชีวิต 10 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี รองลงมา 10-14 ปี และ 25-34 ปี ตามลำดับ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระยอง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ จันทบุรี และลำพูน ในสัปดาห์นี้ได้รับรายงานพบผู้ป่วยอาการคล้ายไขหวัดใหญ่เป็นกลุ่ม ก่อน 2 เหตุการณ์ ในกรุงเทพฯ และตาก มีผู้ป่วยสงสัยเป็นไขหวัดใหญ่ เสียชีวิต 2 ราย</p> <p>การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ และมีรายงานผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี จึงขอแนะนำประชาชนดูแลตนเอง ตามมาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ถ้ามีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หอบหืด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี หญิงมีครรภ์ และผู้ที่มีภาวะอ้วน ให้รีบพบแพทย์ ส่วนบุคคลทั่วไป ควรทานยา ลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ หากอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>เดลินิวส์ (21 ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นายศุภกร สุขประสิทธิ์ สสอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันตรวจประชาชนและแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คน ที่เดินทางเข้าออกชายแดนไทยเมียนมา ที่จุดผ่อนปรนบ้านพระเจดีย์สามองค์ หมู่ 9 ต.หนองลู เพื่อเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่ และยังได้ประสานผู้ประกอบการโรงงานของทั้ง 2 ฝั่งประเทศให้ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงแรงงาน หากมีผู้ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุต้องรีบไปพบแพทย์ทันที</p>
<p>มติชนออนไลน์ (19ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญวงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า หลังจากที่นายณพพร คำแยง เลขานุการนายกอบต.ด่านแม่ละเมา เสียชีวิตด้วยโรคไขหวัดใหญ่เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ได้ส่งเชื้อไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลออกมาว่าป่วยด้วยไขหวัดใหญ่ H1N1 จากนั้นรพ.จะเร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก คนมีโรคประจำตัว ซึ่งข้อมูลคนไข้เข้าข่ายเป็นไขหวัดใหญ่ที่ไปตรวจรักษาที่รพ.แม่สอดไม่ได้มากขึ้นจากปีก่อน ส่วนกรณีมีไข้ไขไก่และไข้เป็ดในตลาดสดแม่สอดขึ้นราคา เนื่องจากเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั้น อย่าเข้าใจผิดว่า มีการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทย</p>
<p>คมชัดลึก (21 ส.ค.60)</p>	<p>-เสนอรายงานพิเศษ "พม่าผวา'ไข้ไก่' สืบสนไวรัส'หวัดใหญ่-หวัดนก'? ว่า จากข่าวพม่าแตกตื่นแห่ซื้อไขไก่จากตลาดชายแดนแม่สอด เพราะกลัวไขไก่ในประเทศเป็นตัวแพร่เชื้อไขหวัดใหญ่ เอช 1 เอ็น 1</p> <p>พญ.วรายา เหลืองอ่อน ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ อธิบายว่า น่าจะเกิดจากความสับสนเรื่องไขหวัดใหญ่และไข้หวัดนก เชื้อไวรัสเอช 1 เอ็น 1 คือไขหวัดใหญ่ ไม่เกี่ยวกับการสัมผัสกับไขไก่หรือกินไขไก่ การกลัวหรือไม่กล้ากินไขไก่ในพม่า น่าจะเป็นเพราะการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเอช 5 เอ็น 1 มากกว่า เพราะตอนนี้ในพม่าระบาดทั้งไขหวัดใหญ่และไข้หวัดนกทำให้ชาวบ้านเกิดความสับสน ปัจจุบันไขหวัดใหญ่มีวัคซีนป้องกันจึงไม่น่าเป็นห่วงมาก คนไทยกลุ่มเสี่ยงสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ฟรี ส่วนไข้หวัดนกยังไม่มีวัคซีน ประชาชนควรป้องกันตัวเองด้วยกินอาหารปลอดภัยปรุงสุก ที่สำคัญคือไม่จับหรือสัมผัสเนื้อสัตว์สด ๆ โดยไม่ใส่ถุงมือป้องกัน ส่วนผู้ที่อยู่ในฟาร์มสัตว์ปีก ต้องไม่ทิ้งซากสัตว์ป่วยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือทิ้งในถังขยะทั่วไป ต้องฝังกลบอย่างถูกวิธี และพยายามป้องกันไม่ให้มีการนำสัตว์ป่วยไปขายต่อ</p> <p>นักวิชาการด้านปศุสัตว์ ตั้งข้อสังเกตว่า เชื้อไขหวัดใหญ่ 2009 พบครั้งแรกในประเทศเม็กซิโก ถือเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีการผสมของยีนไวรัสจากฝั่งอเมริกาและฝั่งเอเชียแบบที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ ทำให้เชื่อว่าอาจหลุดมาจากคนในห้องทดลองในอเมริกาหรือเม็กซิโก จากนั้นแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเพราะมนุษย์ไม่เคยมีภูมิต้านทาน จนขณะนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นหรือไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรณีของพม่า ปีนี้ระบาดหนักเพราะคนพม่าไม่มีภูมิคุ้มกัน ต่างจากคนไทยที่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้อันแล้ว</p>
<p>คมชัดลึก (21 ส.ค.60)</p>	<p>โรงงานวัคซีน</p> <p>-เสนอบทความ มหาภพ 13 ปี..กว่าจะถึงฝั่งโรงงานวัคซีนไขหวัดใหญ่ (ไทย) กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่และไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม ที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่ดำเนินการมานาน 10 ปี และคาดว่าจะเริ่มเดือนเครื่องจักรผลิตและนำวัคซีนออกให้คนไทยใช้ภายในปี 2563</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ก๊อต ชิปการเมือง (21 ส.ค.60)	-กล่าวถึง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม ว่า ในการใช้ผลงานการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนใช้หัวใจใหญ่/ใช้หัวตลก ที่ อ.ทับทวน จ.สระบุรี ได้สร้างความแตกต่างด้วยการสวมหมวกนิรภัยแบบไม่ยอมถอด โดยบอกว่าใส่หมวกนิรภัยแทนหมวกกันแดด เพราะซื้อของแท้ได้มาตรฐานจากเมืองนอกมานาน เพิ่งจะมีโอกาสได้ใช้งานนี้
มติชน(19ส.ค.60) มติชน (21 ส.ค. 60)	<u>ใบกระท่อม</u> -เสนอข่าว พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เปิดเผยแพร่ข้อมูลที่ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมตแอมเฟตามีน มีข้อสรุปเห็นชอบผ่อนปรนพืชกระท่อมเพื่อนำไปใช้แบบวิถีชาวบ้านบางพื้นที่ เตรียมเสนอรมว.ยธ. และรมว.สธ. พิจารณานำเข้าที่ประชุมกรม.อนุมัติว่า หากใช้ใบกระท่อมบริสุทธิ์จากต้นหรือใบโดยไม่มีการแปรสภาพ คิดว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งในประเทศอื่นเช่น มาเลเซีย มีการนำใบกระท่อมมาใช้ในชีวิตประจำวันเช่นกัน ด้านนายศิรินทรียา ลีทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ได้มอบหมายให้สถาบันสำรวจพืชเสพติด ป.ป.ส. ไปศึกษาประกอบกับข้อมูลจาก อย. เพื่อหาข้อสรุปว่าการอนุญาตให้เคี้ยวตามวิถีชาวบ้านได้นั้น ต้องใช้ปริมาณเท่าไร แต่การพกพาออกจากบ้านไม่น่าจะทำได้ และถ้าเอาไปต้มส่งเคราะห์จะมีความผิดแน่นอน นายสมโชค โกศล เกษตรกรชาว จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า เห็นด้วยกับการผ่อนปรน เพราะเป็นพืชสมุนไพรแบบวิถีชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงานทุกประเภทมักนิยมเคี้ยวใบกระท่อม 1 ใบก่อนทำงาน แต่หลังจากมีการจับกุมมาก ๆ ทำให้ราคาขายสูงถึงใบละ 10 บาท ขณะที่ นายประเทือง ทิพยมาศ นายกสมาคมประมงปากพนัง กล่าวว่า คนงานประมงทุกคนกินพืชกระท่อมถึงแม้ว่ามีราคาแพง ก่อนลงเรือจะซื้อใบกระท่อมใส่กระติกน้ำแข็ง เก็บไว้กินเป็นเดือน ๆ -เสนอข่าว นายอิน คำด้วง ตัวแทนผู้สูงอายุนครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการกฎหมาย ป.ป.ส. เห็นชอบผ่อนปรนให้ปลูกและเคี้ยวกระท่อมได้ ว่า การกินใบกระท่อมเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน เมื่อผ่อนปรนให้เคี้ยวได้ ก็ยังไม่มีมั่นใจว่าจะถูกจับอีกหรือไม่ เคยมีเพื่อนที่เป็นแพทย์แผนไทยถูกจับเนื่องจากนำใบกระท่อมมาปรุงเป็นยารักษาคนไข้โรคเบาหวาน ทางกลุ่มผู้สูงอายุคิดว่ากินใบกระท่อมเพื่อรักษาสุขภาพ อยากให้มาศึกษาที่ จ.นครศรีธรรมราช
ไทยรัฐ (21 ส.ค. 60)	<u>พัฒนาสหวิชาชีพ</u> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังบรรยายพิเศษเรื่องกำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานและการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ ว่า สธ.มีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองด้านสุขภาพ โดยมีทีมหมอครอบครัว ซึ่งมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีม เป็นที่ปรึกษาและร่วมดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นการส่งแพทย์สู่ตำบลให้ประชาชนมีแพทย์เป็นญาติ ตั้งเป้าในอีก 10 ปี คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว โดยดำเนินการใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.จัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว 2.กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นโรคหรือการรักษาโรคอย่างเดียว 3.เชื่อมโยงระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 4.เชื่อมโยงระบบบริการด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตบริการสุขภาพ
กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย (19ส.ค.60)	<u>พ.ร.บ.ไค้ดนม</u> -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 60 และ จะมีผลบังคับใช้วันที่ 9 ก.ย.60 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดังนั้น การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของอาหารสำหรับทารกในลักษณะไอ้จ๋วนเกินจริง ซักจูงใจประชาชนให้เกิดการใช้โดยไม่จำเป็น จึงถือเป็นการผิด
กรมประชาสัมพันธ์ (19ส.ค.60)	<u>ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก</u> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯได้ร่วมกับศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สภาอากาศไทย อย. อภ. และ สปสช. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติก สภาอากาศไทย เพื่อให้ไทยมีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่มีมาตรฐานระดับสากลให้ภายในประเทศ เพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์จากพลาสติกได้อย่างทั่วถึง ในราคาที่เหมาะสม ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	<u>อันตรายจากเครื่องสำอาง</u> -เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่าซื้อผ่านตัวแทนทางเฟซบุ๊ก ในพื้นที่ จ.สกลนคร หลังใช้ 1 วัน มีผื่นแดงและผิวหนังตาม

สื่อ	ประเด็นข่าว
(21 ส.ค. 60)	ไบหน้และมือการค้ัน ทำให้สงสัยว่าอาจมีอันตรายนเป้ือน อย.จึงประสานเจ้าหน้ที่สสจ.สกลนครตรวจสอบ พบว่าไม่มีหลักฐานการจ้ดจ้จ้งผลลิตภ้ณฑ์ และการโ้ษณาทางเพชบู้กมีข้ความแสดงสรรพคุณรักษาโรค ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์พบไฮโดรควิโนน กรดเทรทีโนอิก ซึ่งเป็นสารห้ามใช้ ต้องดำเนินค้ดีตามกฎหมายต่อไป จึงขอเตือนผู้บริโภคระมัดระวังการซื้อเครื่องสำอาง หรือผลลิตภ้ณฑ์สุขภาพผ่านทางโซเซียลมีเดีย
<p>โพสต์ทูเดย์ แนวหน้า (19ส.ค.60)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (19ส.ค.60)</p> <p>มติชน (20 ส.ค. 60)</p>	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว งานใหญ่ที่ไม่ควรพลาด มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ชื่อ "เสน่ห์ไทย สมุนไพร 4.0"</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อก. กล่าวว่า ในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 อก.มีการจัดนิทรรศการ "องค์การเภสัชกรรม 4.0 มิติของสารสกัดจากสมุนไพร" ซึ่งจะเปิดตัวผลลิตภ้ณฑ์สารสกัดข้มันชั้นแคปซูล "แอนติออกซ์" ที่พัฒนามาเป็นยาแผนปัจจุบันรายการแรกของประเทศไทย ช่วยบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น ผลทดสอบทางคลินิก พบประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากยาต้านการอักเสบไอบูโพรเฟน ที่สำคัญไม่มีผลข้างเคียงกับระบบทางเดินอาหาร</p> <p>-เสนอบทความ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม-3 กันยายน 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ธีมงาน "เสน่ห์ไทย สมุนไพร 4.0" รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพเพศชายมาจัดแสดง ทั้งการบำรุงกำลัง ช่วยดูแลสุขภาพ แก้ปัญหาปัสสาวะติดขัด ป้องกันปัญหาต่อมลูกหมากโต มีไฮไลต์คือ สูตร "ตำรายาสัปน" ของหมอยาภาคใต้ที่ใช้มานาน นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรที่น่าสนใจอีกมาก อย่าง "หญ้าหนวดแมว" ซึ่งเป็นหนึ่งในสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ถูกสั่งใช้ในผู้ป่วยของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมากกว่าพันรายในปีที่ผ่านมา</p> <p>ขณะที่องค์การเภสัชกรรมเตรียมเปิดตัวผลลิตภ้ณฑ์สารสกัดข้มันชั้นแคปซูล "แอนติออกซ์" ซึ่งเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันรายการแรกของไทย ใช้บรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม และช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดีขึ้น ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันต้านการอักเสบไอบูโพรเฟน และไม่มีผลข้างเคียงกับระบบทางเดินอาหาร</p>
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ (19ส.ค.60)	<p>การพัฒนาสมุนไพรข้มันชั้น</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อก. กล่าวว่า อก.ได้นำสมุนไพรมาเป็นวัตถุดิบต่อยอดภูมิปัญญาไทย ด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีในรูปแบบสารสกัด สารกึ่งสังเคราะห์ และสารสังเคราะห์อย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ จนสามารถผลลิตผลลิตภ้ณฑ์จากสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการเสริมสร้างและดูแลสุขภาพ โดยสามารถลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม เพิ่มอายุเม้ดเล็ดแดงในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือดและเบาหวาน</p> <p>ล่าสุด ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น วิจัยสารสกัดข้มันชั้น เรื่อง "ผลของเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติ และกลไกที่เกี่ยวข้องในภาวะความดันเลือดสูงจากสภาวะเครียดออกซิเดชัน" โดยค้นพบว่าทั้งเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินสามารถป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดของหนูทดลองที่มีความดันเลือดสูง ผ่านกลไกต่างๆ ได้แก่ ขยายหลอดเลือด ลดความต้านทานการไหลเวียนเลือด ปรับโครงสร้างผนังหลอดเลือดให้ดีขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือด ลดการอักเสบ และบาดเจ็บของหลอดเลือด และลดภาวะเครียดออกซิเดชัน เป็นต้น ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจำนวนมาก และองค์ความรู้ที่ได้ถูกนำไปใช้อ้างอิงอย่างแพร่หลาย</p>
ไทยโพสต์ (21 ส.ค. 60)	<p>สมุนไพรรสขมบรรเทาเบาหวาน</p> <p>-เสนอบทความ ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวว่า โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกายรับน้ำตาลมากไปจนเสียสมดุล หากต้องการหักล้างต้องใช้คุณสมบัติที่ตรงข้าม คือ อาหารหรือยาสมุนไพรที่มีรสขม เช่น มะระ อินทนิลน้ำ บอระเพ็ด เป็นต้น โดยในทางแพทย์แผนโบราณ กลไกการเกิดโรคเบาหวานเกิดจากร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว ส่งผลให้กลไกของเสมหะเพิ่มขึ้น รวมถึงปัจจัยความเครียดทำให้เกิดการย่อยเนื้อเยื่อต่างๆ มากเกินเวลาอันควร ความเสื่อมนี้ทำให้การทำงานแต่ละกลไกพร้อมลงไปเรื่อยๆ เกิดเป็นโรคเบาหวานได้ ดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลองค์ประกอบย่อยในทุกด้าน เพื่อให้รักษาสภาวะสมดุลไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ</p>
สำนักข่าวไทย (19ส.ค.60)	<p>โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ "วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย" และกล่าวว่า สธ.ได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาหัวใจ เพื่อลดอัตรา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การเสียชีวิตและการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ กรมฯ จึงเร่งรัดการพัฒนาเครือข่ายโรคหัวใจ มีการจัดทำโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่ ต.ค. 2559 - ส.ค. 2560 จากรพ.ที่เข้าร่วมโครงการ 430 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 15,087 ราย ผู้ป่วยได้รับการรักษาและมีการส่งต่ออย่างรวดเร็วในกรณีที่เกิดศักยภาพของ รพ. ทำให้อัตราการเสียชีวิตในรพ.ลดลงเหลือร้อยละ 7.4</p>
<p>มติชน (20 ส.ค. 60)</p>	<p>โรคซึมเศร้าในแม่หลังคลอด</p> <p>-เสนอบทความ นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ได้แก่ สุขภาพมารดา ความขัดแย้งระหว่างคู่สมรส ความไม่เพียงพอของรายได้ และความกดดันทางสังคมของหญิง ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักมีอาการรุนแรงในช่วง 3 เดือนแรก ซึ่งเป็นเวลาสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทารก โดยเฉพาะด้านภาษา หญิงที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดมักจะมีปัญหาในการเลี้ยงดูบุตร เช่น ขาดปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ขาดพฤติกรรมการเล่นที่เหมาะสม ขาดการแสดงความรัก รวมถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายมากขึ้น เช่น การใช้อารมณ์กับบุตร โดยพบร้อยละ 41 มีความคิดทำร้ายลูก การช่วยเหลือแม่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดตั้งแต่เริ่มแรกจึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะส่งผลถึงพัฒนาการของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านภาษา ข้อเสนอแนะในการดูแล บุคคลใกล้ชิดต้องแสดงความใส่ใจ โดยใช้การพูดคุยหรือสัมผัสโอบกอด เพื่อให้แม่หลังคลอดรู้สึกได้ว่าไม่ได้อยู่ทอดทิ้ง สร้างความผ่อนคลาย สามีหรือคนในครอบครัวต้องช่วยดูแลและแบ่งเบาภาระในบ้าน</p>
<p>เดลินิวส์ (20 ส.ค. 60)</p>	<p>แอปฯ ติดตามรถพยาบาลฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอบทความ นพ.วิฑูรย์ อนันกุล รอง ผอ. สธจ. ระบุว่า การลดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยติดตั้งจีพีเอสเพื่อจำกัดความเร็วให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนดคือ 80 กม./ชม. ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่และค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Track MOPH ขึ้นมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของรถพยาบาลฉุกเฉินว่าใช้ความเร็วเกินไปหรือไม่ อยู่พิภักไหน หากใช้ความเร็วเกิน ศูนย์สื่อสารของรพ.จะวิทยุแจ้งเตือน หรือสอบถามกรณีออกนอกเส้นทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองระบบในรพ.หลายแห่ง รวมถึงรพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนปรับปรุงให้สมบูรณ์ และจะนำมาใช้กับรถพยาบาลในสังกัดสธ.ทั่วประเทศ ที่มีอยู่กว่า 3 พันคัน เชื่อว่า จะสามารถประหยัดงบประมาณได้จำนวนมาก</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย (21 ส.ค. 60)</p>	<p>ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอบทความ จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2556 ไทยเป็นประเทศที่มีอัตราส่วนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประสบภัยเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยรวมอย่างมาก จากสถิติของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สธ. สดช. และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถประมาณ 22,281 คนต่อปี ส่วนข้อมูลผู้บาดเจ็บสาหัสของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ. เฉลี่ย 107,542 คนต่อปี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยคำนวณมูลค่าความสูญเสียจากการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจากรถในจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีการประเมินความเต็มใจที่จะจ่ายในการลดอุบัติเหตุทางถนนของคนในพื้นที่ พบว่า การเสียชีวิตมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย จากข้อมูลดังกล่าว ในช่วงปี 2554-2556 มูลค่าของอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ</p>
<p>มติชน แนวหน้า (21 ส.ค.60)</p>	<p>อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยผลหารือกับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) มีสมาชิกประมาณ 60 บริษัท ได้หารือเรื่องแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีผู้ประกอบการหลายรายพร้อมจะขยายการลงทุนใหม่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ให้กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไปสรุปข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและแผนการลงทุนของกลุ่ม แล้วกลับมานำเสนอกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสม ส่วนพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ใน EEC กำหนดไว้ใกล้กับสนามบินอู่ตะเภา แต่ถ้าหากเอกชนต้องการพื้นที่อื่นก็เสนอเข้ามาได้</p> <p>นายวินิจ ฤทธิฉิม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม 2 ราย ต้องการนำร่องขยายการลงทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผลิตวัสดุตามกระดูก และผลิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>น่ายาฆ่าเชื้อภายในรพ.ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ EEC นอกจากนี้ ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องมือแพทย์หลายรายได้รวมตัวกันผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการเป็นจำนวนมาก โดยเป็นการลงทุนโดยคนไทย 100% ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยและพัฒนา และยังได้ขยายความร่วมมือในการวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านอื่น ๆ ด้วย</p>
<p>Facebook.com (21 ส.ค. 60)</p>	<p>วัยรุ่นติดเกมฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว สภ.เมืองลำพูน ได้รับแจ้งมีเด็กวัยรุ่นแชนนอนตาย ที่ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบศพนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ใช้เชือกแขวนคอตัวเองกับโรงรถภายในบ้าน เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแต่ช่วยไม่สำเร็จ จากการสอบสวนญาติทราบว่า ผู้ตายไม่ได้เรียนหนังสือ ติดเกมออนไลน์บนมือถือชื่อ MOBA ซึ่งเป็นเกมส์ต่อสู้ ก่อนเกิดเหตุได้ไลน์ไปคุยกับเพื่อนลักษณะน้อยใจและบอกลาซึ่งที่ผ่านมาเคยพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง</p>
<p>เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ (20 ส.ค. 60)</p>	<p>จับร้านนวดแฝงค่าประเมิน</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ.อุดรธานี เข้าตรวจสอบร้าน “GOSSIPMODEL” ซ.พิทักษ์ สฤชดี เขตเทศบาลนครอุดรธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่า เปิดเป็นร้านนวดแผนโบราณมีการแอบแฝงค่าประเมิน จับกุมนายสหรัตน์ ไม้หอม อายุ 23 ปี และหญิงสาวที่เป็นพนักงาน 5 คน พร้อมของกลาง ฤงยางอนามัยใช้แล้ว 1 ชิ้น, ธนบัตรที่ล่อซื้อ 1,500 บาท, อาวุธปืนพร้อมกระสุนและเครื่องเก็บเสียง, บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาจำนวนมาก, เครื่องคอมพิวเตอร์, เงินสดจากเคาน์เตอร์ในร้านที่แยกบรรจุเป็นห่อ, เอกสารปริ้นท์จากไลน์ที่มีการชักชวนลูกค้า แนะนำหญิงสาวที่มาทำงาน และใบลงเวลารอบของพนักงานหญิงในร้านจำนวนหนึ่ง โดยนายสหรัตน์ให้การปฏิเสธว่า เป็นเพียงลูกจ้างที่รับดูแลร้านและเป็นคนเก็บเงิน เจ้าของร้านเป็น 2สามีภรรยาชาวกรุงเทพฯ ทางร้านไม่มีการค่าประเมิน มีแต่การนวดเท่านั้น ส่วนบุหรี่ยุคไฟฟ้าเป็นของเจ้าของร้านที่นำมาสูบและขายด้วย</p> <p>ส่วนหญิงสาวทั้ง 5 คน มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 23-34 ปี ทุกคนให้การสอดคล้องกันว่า เพิ่งเดินทางมาจากทม.มาทำงานได้ 3 วัน ทราบข่าวจากเพจของร้านว่ารับสมัครพนักงานนวดได้เงินดี โดยทำงานประมาณ 1 สัปดาห์ และจะกลับ เปลี่ยนให้คนอื่นที่สนใจขึ้นมาทำ ทางร้านคิดค่านวด 1,800-2,000 บาท และให้ส่วนแบ่ง 1,000 บาท จ่ายเมื่อทำงานครบ 7 วัน ยืนยันว่าไม่มีการค่าประเมิน นอกจากลูกค้าที่มานวดจะสำเร็จความใคร่เองด้วยการสวมฤงยาง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ Sanook.com (21 ส.ค. 60)</p>	<p>นักท่องเที่ยวหอบหืดกำเริบเสียชีวิตบนยอดเขา</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศิริมงคล จ.สุโขทัย ได้รับแจ้งจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหง พบผู้เสียชีวิตบริเวณลานกางเต็นท์นักท่องเที่ยว บนยอดเขาหลวง ยังไม่สามารถนำศพผู้เสียชีวิตลงมาด้านล่างได้ เนื่องจากยังมีฝนตกและเส้นทางค่อนข้างลำบากและสูงชัน จึงเข้าช่วยเหลือลำเลียงศพ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายกรินทร์ หาญรงค์ อายุ 23 ปี เกิดอาการช็อค เนื่องจากมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัว แม้จะมี นพ.กรณ์ พงศ์ศิวิสัย แพทย์รพ.จุฬาลงกรณ์ ที่ขึ้นไปกางเต็นท์พักอยู่บนยอดเขาหลวงช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมงในการนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาถึงด้านล่างที่ทำการอุทยานฯ</p>
<p>แนวหน้า(19ส.ค.60)</p>	<p>ห้ามดื่มน้ำบ่อคำชะโนด</p> <p>-เสนอภาพข่าว คณะกรรมการคำชะโนด ออกแจ้งเตือนประชาชนห้ามนำน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คำชะโนดไปรับประทาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอร์ม จากมูลค้างคาวเกินมาตรฐาน</p>
<p>ไทยโพสต์ (20 ส.ค. 60)</p>	<p>รพ.บางโทรให้บริการ 24 ชั่วโมง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สสจ.พังงา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นพ.ประจักษ์ สารเทพ รอง นพ.สสจ.พังงา ได้ลงพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีปรากฏข่าวในสื่อต่างๆ ว่ามีการปิดรพ.บางโทร อ.ตะกั่วป่า โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วมรับฟัง โดยยืนยันว่าไม่ได้ปิดรพ. และยังคงให้บริการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ได้เชิญชวนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากทั้ง 3 ตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบของ คือ ต.โคกเคียน, ต.ตำตั่ว และ ต.บางโทร ส่งผู้แทนตำบลละ 4-5 คน มาร่วมเป็นกรรมการบริหารรพ. โดยให้ภาคประชาชนคัดเลือกตัวแทนเป็นประธาน ให้ผอ.รพ.บางโทรเป็นเลขานุการ เพื่อร่วมกันวางเป้าหมาย กำหนดทิศทาง และช่วยดูแลระบบ เพื่อจัดบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตรียมเปิดติ๊กสมเด็จเกี่ยว รพ.สมุย</p> <p>-เสนอข่าว พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(20 ส.ค. 60)	พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ประกอบพิธีเปิดอาคารสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์ยอนุสรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ รพ. เกษสมุข จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอาคาร 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 เป็นห้องชีวประวัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์ และรูปเหมือน ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ประวัติและสักการะ และหอผู้ป่วยหนักหรือไอซียู ขนาด 12 เตียง ชั้นที่ 2 มีห้องพัสดุผู้ป่วยพิเศษ 12 ห้อง และชั้นที่ 3 มีห้องพัสดุผู้ป่วยพิเศษ 12 ห้อง รวม 24 ห้อง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560 ได้ถือฤกษ์ในเดือนสิงหาคม ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าจารย์มรณภาพ เปิดใช้อาคารดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคทั้งหมดกว่า 60 ล้านบาท
คมชัดลึก (21 ส.ค. 60)	รพ.แม่ระมาดบูรณาการชุมชนร่วมฟื้นฟูผู้ติดฝิ่น -เสนอข่าว รพ.แม่ระมาด จ.ตาก บูรณาการชุมชนร่วมฟื้นฟูผู้ติดฝิ่นเชิงรุก ขยายจุดบริการคลินิกที่รพ.สต. และ สสข. ในสังกัดทั่วประเทศ บริการบำบัดผู้ติดฝิ่นตามจุดบริการย่อย เพื่อให้เข้าถึงบริการมากที่สุด โดยจะเป็นต้นแบบในการขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพให้กับพื้นที่ชายแดนไทยบริเวณอื่นๆ ต่อไป
มติชน(19ส.ค.60)	ใช้หวัดนก -เสนอข่าว นายเอ็ดมาดูเอล โปนอล รัฐมนตรีเกษตรของฟิลิปปินส์ แถลงว่า พบการระบาดของเชื้อหวัดนกเป็นแห่งที่สอง บนเกาะลูซอน ในเขตยีน จังหวัดนูเอวา เอชีซา ห่างจากที่พบการระบาดที่แรกราว 50 กิโลเมตร และทั้งสองแห่งพบการระบาดในนกกระทา การระบาดล่าสุดที่นูเอวา เอชีซา ทำให้ต้องขยายเวลากักกันโรคออกไปอีกสำหรับเกาะลูซอน โดยเขตแรกที่พบการระบาดอยู่ที่เขตซานหลุยส์ ในจังหวัดปัมปังกา ทำให้รัฐบาลต้องฆ่าไกไปราว 6 แสนตัว เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัส โดยทั้งสองเขตที่พบการระบาดเป็นเชื้อหวัดนกสายพันธุ์ H5N1
เว็บไซต์แนวหน้า (20 ส.ค.60)	ใช้เลือดออกกระบาดหนักในเวียดนาม -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามรายงานว่า โรคใช้เลือดออกแดงก็กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในเวียดนาม มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่กว่า 10,000 คน ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 คน ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อไวรัสแดงก็แล้ว 90,626 คน ในจำนวนนี้ 76,848 คน เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตแล้ว 24 คน โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ ทางตอนใต้ของประเทศ ได้รับผลกระทบมากที่สุด



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch